

ด่วนที่สุด

ที่ มค ๐๐๑๗.๓/ว ๕๑๑



ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  
ถนนเลียงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  
มหาสารคาม ๔๔๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

เรียน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม ปลัดจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม แรงงานจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน ๑ ชุด

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้รับข้อสั่งการเชิงนโยบายในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในประเด็นการป้องกันการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การป้องกันการลักลอบเล่นการพนัน การจัดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ และการประชาสัมพันธ์ แนะนำการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ฯ ข้อสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องเชิงนโยบายไปขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร. ๐ ๔๓๗๗ ๗๓๕๖

โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๖๒๔

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

ที่	หน่วยปฏิบัติ	ภารกิจ	หมายเหตุ
๑.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม</li> <li>- ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม</li> <li>- สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม</li> <li>- อำเภอ ทุกอำเภอ</li> </ul>	<p>๑. มาตรการป้องกันการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการวางมาตรการเข้มงวดทั้งในพื้นที่ชายแดน เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นป้องกันมิให้มีการลักลอบเดินทางเข้าในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติ การปฏิบัติในพื้นที่ตอนใน เพื่อคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าเมืองและการขนส่งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน และการปฏิบัติหน้าที่ในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสำรวจตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งบุคคลที่เคยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน แต่เดินทางไปทำงานในพื้นที่เสี่ยง</p> <p>หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย รู้เห็นเป็นใจกับการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้รายงานให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย(ศบค.มท.) ทราบ เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป</p>	
๒.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม</li> <li>- ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม</li> <li>- ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม</li> <li>- อำเภอ ทุกอำเภอ</li> </ul>	<p>๒. มาตรการเข้มงวดต่อการลักลอบเล่นการพนัน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง (ผอ.รมน.จังหวัด) ประชุมร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางมาตรการเข้มงวดไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน หาข่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่จับกุม ดำเนินคดี</p> <p>๓. มาตรการต่อกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท ๐๓๐๗.๑๐/ว๗๘๒๐ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในการงดออกใบอนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค และไฟผ่องไทยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัดตลอดจนกำชับนายอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มิให้มีการลักลอบจัดให้มีการแข่งขันชนไก่ กัดปลา หรือแข่งขันในลักษณะทำนองเดียวกัน รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบมิให้มีการจัดซ้อมชนไก่หรือกิจกรรมในลักษณะทำนองเดียวกัน หากพื้นที่ใดปล่อยปละละเลยจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละระดับที่เกี่ยวข้อง</p>	

ที่	หน่วยปฏิบัติ	ภารกิจ	หมายเหตุ
๔	- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	๔. การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ ให้จังหวัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อพิจารณาจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการบริหารจัดการ โดยให้พิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ และชี้แจง สร้างความเข้าใจกับประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการต่อต้านในพื้นที่	
๕	- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม - สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม - อำเภอ ทุกอำเภอ	๕. การประชาสัมพันธ์ แนะนำการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ให้จังหวัด กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับอาสาสมัครในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และขอความร่วมมือสถานศึกษาหรือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่มอบหมายบุคลากรในสังกัดให้ความช่วยเหลือ/แนะนำ ในการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” แก่ประชาชน ทั้งนี้ สามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) <a href="https://www.dga.or.th/th/profile/2176/">https://www.dga.or.th/th/profile/2176/</a>	
๖	- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม - สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม - ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม - ดำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม	๖. ให้ทุกจังหวัดรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่กำหนดให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ทราบทุกวันภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. และกรณีพบที่มีการกระทำผิดกฎหมายหรือมีการจับกุมดำเนินคดี ให้รายงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ทราบทันที	กรณีพบที่มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือมีการจับกุมดำเนินคดี ให้รายงานจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม) เพื่อรวบรวมรายงาน (ศบค.มท.) ต่อไป